

Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu số 80-82 Châu Văn Liêm, Quận 5, Phường 11, Thành Phố Hồ Chí Minh

Nằm tại số 80-82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TP.HCM, [Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu](#) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của người dân trong thành phố và các khu vực lân cận phía Nam. Với thời gian hoạt động linh hoạt từ 8h đến 20h mỗi ngày, bao gồm cả cuối tuần và các dịp lễ, phòng khám mang đến sự tiện lợi tối đa cho những ai cần chăm sóc sức khỏe mà không bị ràng buộc bởi lịch trình bận rộn.

- **Website:** <https://phongkhamdakhoahoancauxk.vn>
- **Website:** <https://dakhoahoancautphcm.vn>

Vị trí chiến lược của Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

[Phòng khám Hoàn Cầu](#) tọa lạc ngay trung tâm Quận 5 – khu vực sầm uất với mật độ dân cư cao, gần các tuyến giao thông huyết mạch như đường Võ Văn Kiệt và các bến xe lớn như Bến xe Chợ Lớn, Bến xe Miền Tây. Vị trí này không chỉ thuận lợi cho người dân TP.HCM mà còn tạo điều kiện cho bệnh nhân từ các tỉnh thành khác dễ dàng di chuyển đến khám chữa bệnh. Sự kết nối giao thông thuận tiện đã góp phần giúp phòng khám tiếp cận được lượng lớn bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu y tế ngày càng tăng của cộng đồng.

Giới thiệu tổng quan về Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

Được Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động, [Đa khoa Hoàn Cầu](#) chuyên cung cấp các dịch vụ y tế đa dạng, bao gồm khám và điều trị các chuyên khoa như tiết niệu, sản phụ khoa, tai mũi họng, da liễu, cùng với các xét

nghiệm cận lâm sàng như huyết học, sinh hóa... Mỗi ngày, phòng khám đón tiếp hàng trăm lượt bệnh nhân và nhận được nhiều phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ. Sự hài lòng của người bệnh chính là động lực để đội ngũ tại đây không ngừng cải thiện và nâng cao trải nghiệm y tế.



ĐA KHOA HOÀN CẦU

Địa chỉ: Số 80-82 Châu Văn Liêm, P11, Q5, TPHCM

Thời gian làm việc: Từ 8h-20h hằng ngày, kể cả Lễ, Tết...

Hotline: 028 3923 9999

Khi đến với **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu**, bệnh nhân được chào đón bởi đội ngũ nhân viên thân thiện, hỗ trợ hoàn tất thủ tục đăng ký nhanh gọn. Các dịch vụ như siêu âm, nội soi hay xét nghiệm đều được thực hiện một cách trơn tru, không để người bệnh phải chờ đợi quá lâu, mang lại sự thoải mái và tiết kiệm thời gian.

Cơ sở vật chất hiện đại tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

[Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu](#) được xây dựng với quy mô 8 tầng, đạt tiêu chuẩn cao về cơ sở hạ tầng y tế. Không gian bên trong được thiết kế tiện

nghi, trang bị đầy đủ các tiện ích như máy lạnh, tivi, khu vực đọc sách báo... nhằm tạo cảm giác thư giãn cho bệnh nhân trong lúc chờ khám. Các khu vực chức năng như phòng khám chuyên khoa, phòng xét nghiệm, khu vực phát thuốc hay phòng chờ đều được bố trí khoa học, sạch sẽ, không có mùi đặc trưng của bệnh viện, đồng thời có hệ thống biển chỉ dẫn rõ ràng để người bệnh dễ dàng di chuyển.



The advertisement features a collage of images illustrating medical services: a doctor consulting with a patient, a laboratory with a microscope, a patient in a hospital bed, a surgical room, and a doctor performing surgery. The main image shows the modern, multi-story clinic building with a red cross on its facade. The text is in Vietnamese, highlighting the clinic's name and contact information.

**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA
HOÀN CẦU**

*Phòng khám đa khoa uy tín tại
quận 5 được nhiều người tin tưởng*

Hotline tư vấn
028 3923 9999

Mô hình khám “1 bác sĩ – 1 bệnh nhân – 1 y tá” tại **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** là một điểm nhấn đặc biệt. Cách tổ chức này không chỉ đảm bảo sự riêng tư mà còn giúp bệnh nhân thoải mái trao đổi những vấn đề sức khỏe nhạy cảm với bác sĩ, từ đó nhận được sự tư vấn và chăm sóc kỹ lưỡng hơn.

Đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

Sức mạnh cốt lõi của **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** nằm ở đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao. Tất cả bác sĩ tại đây đều được cấp giấy phép hành nghề đúng chuyên khoa, sở hữu kiến thức sâu rộng và kỹ năng thực hành vững vàng. Họ luôn tiếp cận bệnh nhân với thái độ nghiêm túc, khám bệnh cẩn thận, giải thích tình trạng sức khỏe chi tiết và đề xuất phương án điều trị phù hợp, kịp thời. Sự tận tâm của các bác sĩ không chỉ giúp người bệnh yên tâm mà còn nâng cao hiệu quả điều trị.

Trang thiết bị y tế tiên tiến tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

Để đảm bảo chất lượng chẩn đoán và điều trị, **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại. Các máy móc tại đây được nhập khẩu từ những quốc gia có nền y học tiên tiến, được bảo dưỡng định kỳ và khử trùng kỹ lưỡng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao nhất. Sự đồng bộ trong công nghệ giúp bác sĩ nhanh chóng phát hiện bệnh lý, từ đó đưa ra phác đồ điều trị chính xác ngay từ giai đoạn đầu, mang lại kết quả tích cực cho người bệnh.

Thời gian hoạt động linh hoạt của Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

Hiểu được nhịp sống bận rộn của người dân hiện đại, **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** mở cửa từ 8h đến 20h tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả chủ nhật và các dịp lễ, Tết. Thời gian làm việc kéo dài này cho phép bệnh nhân dễ dàng sắp xếp lịch trình cá nhân để đến khám mà không phải lo lắng về giờ hành chính. Đây là một lợi thế lớn, đặc biệt với những người có công việc dày đặc hoặc ở xa trung tâm thành phố.



Ngoài ra, **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào quản lý bệnh án, đảm bảo tính chính xác và bảo mật cao. Hệ thống tư vấn trực tuyến hoạt động 24/7, đóng vai trò như cầu nối giữa bệnh nhân và bác sĩ, giúp người bệnh nắm rõ thông tin về bệnh lý, quy trình khám chữa và chi phí trước khi đến phòng khám. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp người bệnh chuẩn bị tâm lý tốt hơn.

Dịch vụ đặt lịch hẹn tiện lợi tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

Bệnh nhân có thể liên hệ qua **hotline 028 3923 9999** hoặc truy cập website chính thức của **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** để đặt lịch hẹn trước. Sau khi đặt hẹn, người bệnh được ưu tiên phục vụ, lựa chọn khung giờ phù hợp, thậm chí có thể yêu cầu bác sĩ nam hoặc nữ đối với các bệnh lý nhạy cảm

để cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình điều trị. Dịch vụ này đặc biệt hữu ích cho những ai muốn tránh cảnh đông đúc và tiết kiệm thời gian tối đa.

Cam kết chất lượng dịch vụ tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu luôn đặt sự hài lòng của bệnh nhân lên hàng đầu. Từ khâu tiếp đón, thăm khám đến điều trị và chăm sóc sau đó, mọi quy trình đều được thực hiện với sự chuyên nghiệp và tận tâm. Phòng khám không chỉ tập trung vào việc chữa trị bệnh mà còn chú trọng đến việc tư vấn sức khỏe, giúp người bệnh hiểu rõ tình trạng của mình và biết cách phòng ngừa hiệu quả.

Sự kết hợp giữa đội ngũ y tế giỏi, cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ chu đáo đã giúp **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** xây dựng được lòng tin vững chắc trong cộng đồng. Đây là nơi mà người dân TP.HCM và các tỉnh phía Nam có thể an tâm gửi gắm sức khỏe của bản thân và gia đình.

Thông tin liên hệ Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu

- **Địa chỉ:** Số 80-82 Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
- **Website:** <https://dakhoahoancautphcm.vn/>
- **Hotline:** 028 3923 9999 (tư vấn miễn phí 24/24)
- **Thời gian làm việc:** 8h – 20h, từ thứ Hai đến Chủ Nhật (bao gồm Lễ, Tết)

Kết luận

Với vị trí thuận lợi, đội ngũ chuyên môn cao, cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ tận tâm, **Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu** là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một địa chỉ y tế đáng tin cậy tại TP.HCM. Hãy đến

và trải nghiệm sự khác biệt mà phòng khám mang lại, để sức khỏe của bạn và gia đình luôn được chăm sóc một cách trọn vẹn nhất!

Bài viết liên quan:

[Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - địa chỉ dành cho người bệnh TPHCM](#)

[Giới thiệu dịch vụ khám chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu quận 5 TP.HCM](#)

[Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu, nơi khám chữa bệnh lý tưởng](#)

[Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu ở Quận 5, TP Hồ Chí Minh có uy tín, chất lượng tốt](#)

[Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu - Địa chỉ khám sức khỏe tin cậy](#)

[Thời gian làm việc Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu ở Quận 5, TP.HCM](#)

[3 lý do nên chọn Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu TP.HCM](#)

[Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu: Mang đến sự hài lòng và tin tưởng cho mỗi bệnh nhân](#)

[Phòng Khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Khám bệnh nhanh gọn, chính xác tại 80-82 Châu Văn Liêm](#)

[Phòng khám Đa Khoa Hoàn Cầu - Chăm sóc sức khỏe tận tâm](#)

[Chi phí khám chữa bệnh của Đa khoa Hoàn Cầu ở TP. HCM như thế nào?](#)